



ที่ สฎ ๐๐๑๗.๒/๑๘๒๕๘

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อ.เมือง สฎ ๘๔๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๑๐๗๓๗

ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่า ในปี ๒๕๖๗ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar) เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน เรื่องความมั่นคงอาหารและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่น

๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

๒.๑ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีการปรับปรุงระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานในการบันทึก แสดงผล และใช้ประโยชน์จากรวมถึงรองรับการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานในระดับอำเภอ

๒.๒ การบันทึกและนำเข้าข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ แบบออนไลน์ โดยหน่วยงานที่จัดทำและบันทึกข้อมูล ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานประมงอำเภอ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด เป็นผู้ตรวจทานข้อมูล และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด และนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในระดับจังหวัด รวมถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ - ๑๒ เป็นหน่วยงานให้คำแนะนำในการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ

๒.๓ การกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ โดยใช้กลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ในระดับจังหวัด/อำเภอ/กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและการใช้ประโยชน์ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ

๒.๔ การนำส่งข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นำส่งข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ที่ผ่านการกลั่นกรองตามข้อ ๒ ๒.๓ และบันทึกข้อมูลในระบบฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม จัดส่งปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

/เพื่อให้การ...

เพื่อให้การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด ดำเนินการตามแนวทางข้างต้นต่อไป
รายละเอียดตาม QR - Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบันฑาล สติธราชวล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐ - ๗๗๒๗ - ๒๙๒๖ สป.มท. ๖๕๐๔๘
โทรสาร ๐ - ๗๗๒๘ - ๒๑๗๕